



รายงานการประชุม

นายก/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่องของวันที่ ๗ ส.ค. ขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ได้มีการตั้งครุ ก, ครุ ข, ครุ ค อบรมชี้แจงนโยบายไว้ครบถ้วน ซึ่ง ก.ก.ต. ตั้งเป้าว่ามาออกเสียง ๘๐ % บัตรเสียไม่เกิน ๓ % แต่เมื่อปี ๕๐ โดยเฉลี่ยแล้วมาใช้สิทธิ ๕๗ % ครั้งนี้น่าหวังใจ เพราะเขาจะเปรียบเทียบทั่วประเทศ ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน โดยผู้ที่มีสิทธิออกเสียงขอให้ไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน และที่สำคัญคือ Bigday ในวันที่ ๔ ส.ค.เวลา ๐๙.๐๙ น. รณรงค์ให้คนไปลงประชามติและที่สำคัญในเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วก็ฝากให้ช่วยย้ำ คณะกรรมการประจำหน่วยก็ให้ไปตามที่ทางอนุกรรมการผู้อำนวยการออกเสียงประชามติประจำอำเภอส่วนใหญ่จะมีท่านนายอำเภอ ปลัดอาวุโส ทีมงานของแต่ละอำเภอที่ตั้งไว้แล้ว ก็จะมีการนัดหมายนัดการอบรม ฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าให้ไปโดยพร้อมเพรียงกัน ๓ วันนี้ แต่ที่สำคัญคือตอนนี้ติดบัญชีรายชื่อไปแล้ว ก็ขอให้ท่านกลับไปตรวจสอบเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายจังหวัดเข้าไปสุ่มตรวจ เพราะเราให้เอกสาร อส ๔, อส ๕ ประกาศกำหนดหน่วยออกเสียงในที่ออกเสียงและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงทั้ง ๒ อย่างนี้ส่งไปแล้วตามกฎหมายและท่านก็ต้องติดไปแล้วด้วย เช่นเดียวกัน มีการไปสุ่มตรวจปรากฏว่ามีบางพื้นที่ติดในที่ไม่เหมาะสม เช่น บางแห่งติดไว้ในพื้นที่ที่หน่วยเลือกตั้งยังไม่ได้ทำและไม่มีที่ติดจึงไปติดบนกำแพงก็เลยไม่มีหลังคาจึงโดนฝนโดนลมเสียหาย ก็ฝากให้ท่านช่วยย้ำ ถ้าติดไปแล้วถ้ามีหลังคาสามารถใช้ได้ ก็ต้องระวังเรื่องภัยธรรมชาติบางครั้งวางในที่โล่งแจ้งไม่เหมาะสมก็ช่วยดูใหม่ ที่สำคัญหากมีผู้ใดทำลายหรือฉีกขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รายงานทันที และจะต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วย ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ลมแรงแล้วเกิดการเสียหายก็ให้รับรายงานแจ้งจังหวัดด้วย กรณีที่เกิดการเสียหายก็ขอให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ ชี้แจงข้อราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ
บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) - เรื่อง “พรบ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ กฎหมายเฝ้าระวังที่ผู้บริหารองค์กร
ต้องทราบ และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ”

๑. ณ ปัจจุบันหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป มีการใช้ INTERNET เพื่อติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก การสื่อสารผ่านทาง Social Network ต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามมามากมายมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตัวอย่างเช่น หน่วยงานใดที่มีการแจ้งข้อมูลหน่วยงานอื่นที่ลือไว้อาจจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ อินเทอร์เน็ตช้า ในบางพื้นที่พบว่าตำแหน่งในการวางสายแลนไม่ถูกที่และการใช้อินเทอร์เน็ต ในสำนักงานจะล้าม เกิดจากบางจุดติดตั้งไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกที่หรือจับสัญญาณไม่ได้ ในการเข้าใช้งาน wifi ๑ ตัว สามารถรับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง เมื่อเกินก็จะเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า ต้องไปซื้อตัวเสริมมาช่วยรับสัญญาณโดยใช้คู่สายซ้ำกันสัญญาณจึงซ้อนกันจึงทำให้เน็ตช้าบางที่เล่นไม่ได้ TOT เลยคิดวิธีแก้ปัญหามาให้สำหรับสายงานที่ต้องการใช้งานหนักจริง คือ บัทโหนด ที่รองรับสำหรับโหนดหนึ่ง เล่น Facebook Line youtube google และสามารถรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้จำนวน ๕๐ - ๖๐ เครื่อง หากมีท่านใดสนใจขอให้ติดต่อประสานมาได้ที่บริษัท TOT จำกัด(มหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบ

อัยการจังหวัด - เรื่อง โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงคดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

สืบเนื่องจาก ด้วยสำนักงานกิจการโครงการในพระราชดำรินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค ๑ - ๙ และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัว จัดทำโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยสืบเนื่องมาจากมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งจะมีมากขึ้นโดยกฎหมายที่มาบังคับใช้ปัจจุบันออกมาจำนวนมาก เช่น พรบ.คุ้มครองเด็ก, พรบ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ฯ ซึ่งจะมีการนำไปใช้ไม่ได้และก็นำไปใช้ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกกฎหมายมาตามพระราชดำรินดังกล่าว จึงต้องการให้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กกระจายออกไปเพื่อนำไปใช้ให้ได้ผลซึ่งเกิดโครงการนี้เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือตามหน้าที่ของแต่ละส่วน และให้เป็นหลักและเป็นแนวทางเพื่อนำไปแก้ปัญหาในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้เป็นไปอย่างรอบด้านและให้ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง

อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อปท.มีอำนาจหน้าที่เป็นลักษณะของการป้องกันเฝ้าระวังคือ ให้มีกระบวนการใกล้เคียงถ้าเกิดมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. ที่จะดำเนินการใกล้เคียงเพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.ท้อแท้ - เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญพระพุทธรูปชินราชรุ่น “กู่แผ่นดิน”

ด้วยอำเภอวัดโบสถ์ ได้จัดทำเหรียญพระพุทธรูปชินราชรุ่น “กู่แผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนซื้อที่ดินหน้าว่าการอำเภอวัดโบสถ์ โดยได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๙ น. ณ วิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก ในการสั่งจอง/จำหน่ายเหรียญเพื่อการกุศลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ชมรมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารท้องถิ่นทุกอำเภอ สั่งจองเหรียญ อปท. ละ ๕๐ เหรียญ ราคาเหรียญละ ๑๙๙ บาท (เนื้อทองแดง) ได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๑๓๑๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

สธ.แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ ทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ ในครั้งนี้ สธ.ได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริฯ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ อปท.ทั่วประเทศ และสธจ.ทุกจังหวัด พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ สธจ. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมเป็นภาพรวม ส่งให้ สธ.ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.๕๙ ถึงเดือน ธ.ค.๖๐

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ อปท. ได้พิจารณาดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.๕๙ - ธ.ค.๖๐

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - โครงการรักษาน้ำ จริงๆแล้วก็เหมือนกับของทุกส่วนที่ร่วมกันทำ ท้องถิ่นอาจจะไม่ทำเองอาจจะร่วมทำ กิจกรรมที่เน้นคือกิจกรรมในวันที่ ๙ มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าดำเนินการไปแล้วก็แห่ง แห่งละก็ต้น ทำฝายก็แห่ง คือกิจกรรมจะรวมหลายๆอย่าง และจะมีการกิจหลังจากวันที่ ๙ เราก็สามารถดำเนินการได้ คือในวันที่ ๑๒ สิงหาด้วย ท่านสามารถคิดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า โดยทำกิจกรรมและรายงานเข้ามาแต่หากว่ายังไม่มีกิจกรรมอื่นท่านก็อาจจะปลูกต้นไม้ ในช่วง ๑๒ สิงหา หรือช่วงหนึ่งที่อยู่ในห้วงนี้ ก็ขอฝากว่าขอให้ทุกแห่งได้มีกิจกรรม เมื่อทำแล้วก็ขอให้รายงานด้วยไม่จำเป็นต้องทำหน่วยงานเดียวท่านสามารถร่วมกับใครก็ได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ และเบี่ยงชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว (ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๕๙) โดยได้ปรับลดยอดงบประมาณที่จัดสรรตามข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เสียชีวิต และตามจำนวนที่มีรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จึงแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ เบี่ยงชีพคนพิการของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดระบบสารสนเทศฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ อปท. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ได้บันทึกรายการไม่ถูกต้องผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้เฉพาะรายการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องเท่านั้น การบันทึกแก้ไขรายการครั้งนี้ถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว และไม่ต้องรายงานตามแบบรายงานใดๆอีก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี่ยงชีพความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยงชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยงชีพความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๒๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายในพื้นที่ เป็นเรื่องทีละเอียดอ่อน ผากท่านได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วย ขอให้ดูแลและให้ความสำคัญผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เป็นเรื่องหลักไม่ได้ หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดและต้องดูแลเบื้องต้น คือ อบต. เทศบาล เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกอย่าง แต่เราสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นหากมีผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ขอให้ อบต. และเทศบาล ได้เข้าไปดูแลในเบื้องต้นว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเขาอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลบุคคลเหล่านี้ในแต่ละพื้นที่จะมีมากน้อยต่างกันก็ขอให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

สอ. แจ้งให้ อบต. รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดโดยให้ อบต. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินโครงการให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกก่อน หากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนเป็นเช็คส่งจ่ายในนาม “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แล้วนำเช็คส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก (กลุ่มงานส่งเสริม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา ใช้แนวคิดศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันและไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์เยาวชนในพื้นที่ที่เหมาะสมในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจขยายผลจากกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๑ คน รวม ๑๐๓ คน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัญญา จิตตะปาโล และคุณจินตนา กันทัง สถานการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๖ ๘๖๑๒ - ๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๘๖๐๒ e-mail : Charanyal@nu.ac.th และ Jintanak@nu.ac.th

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ - เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่มงานการเงินฯ)

อปท. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๙๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘๒,๐๗๓,๑๐๐.- บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙ มียอดการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการงบประมาณ ๓ ร้อยละ ๖๑)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ - เรื่อง การออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ (กลุ่มงานกฎหมายฯ)

ในเรื่องนี้ได้รับการประสานข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ จากศูนย์อนามัยเขต ๙ ซึ่งเขาสำรวจข้อมูล แต่ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ มีอยู่หลายเรื่องซึ่งเป็นการออกข้อบัญญัติตามกฎหมายสาธารณสุข ในข้อมูลยังมี อปท.หลายแห่งยังไม่มีการออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ บางแห่งก็ออกบางฉบับ บางแห่งก็ยังไม่ออก กรณี เทศบาล อบต.ที่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ มีอยู่ ๑๖ แห่ง คือ ทต. พันเสา, อบต.สวนเมี่ยง, อบค.นครชุม, อบต.ปอโพธิ์, อบต.บ้านพร้าว, อบต.เนินมะปราง, อบต.วังโพรง, อบต.ท่านางงาม, อบต.นิคมพัฒนา, อบต.ตลุกเทียม, อบต.ท่าช้าง, อบต.มะต้อง, อบต.มะตุ้ม, อบต.หอกลอง, อบต.ดอนทอง, อบต.ปากโทก, เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ ก็ขอให้ท่านไปตรวจสอบอีกครั้ง เป็นหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ต้องออกมามากประชาชน ก็ขอให้ออกให้ครบทุกเรื่อง

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - ในเรื่องนี้มาจากการที่ท้องถิ่นจังหวัดไปร่วมคณะกรรมการสาธารณสุขของจังหวัด พอเห็นเรื่องนี้ในที่ประชุมก็ได้มีคณะกรรมการตั้งคำถาม ถามว่าท้องถิ่นทำอะไรกันอยู่ ไม่มีการออกข้อบัญญัติ ไม่มีการออกเทศบัญญัติ ดูจากที่เขาสำรวจมาเยอะเลยที่ยังไม่ออกอะไรมาเลย ก็ขอฝากว่าถ้าหากท่านไม่มีข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ท่านก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปทำอะไรได้ และแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ แต่ขอฝากเมื่อท่านมีหน้าที่ทำแต่ไม่ทำก็ให้พึงระวังว่าละเลยละเว้น เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตรวจสอบดูว่าตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเรื่องอะไรบ้าง ก็ขอให้มีความสำคัญเพราะว่าทางคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เริ่มมาติดตามเรื่องนี้แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ - เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (กลุ่มงานกฎหมายฯ)

เรื่องการดำเนินงานตาม พรบ.หอพัก ซึ่งมีการถ่ายโอนมาระยะหนึ่งแล้วกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ ๒๐ ส.ค.๕๘ ตอนนี้อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.หอพักได้ถ่ายโอนเต็มตัวแล้ว และกฎหมายมีผลแล้ว และหอพักที่มีการถ่ายโอนมาจากพัฒนาสังคมเราได้รับถ่ายโอนมาในท้องถิ่น ๑๐ แห่ง รวมทั้งหมด ๕๒๙ หอพัก โดยกฎหมายตัวนี้จะทำให้ค่านิยามเกี่ยวกับเรื่องหักพักไว้ ท่านนายกหรือท่านปลัดต้องไปดูให้ได้ว่าปัจจุบันนี้ได้ถ่ายโอนมาแล้วและเป็นหน้าที่ กฎหมายมีผลแล้ว คำว่าหอพักหมายถึงสถานที่ที่รับผู้พักตาม พรบ. เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่าและให้นิยามคำว่าผู้พักไว้หมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอยู่ไม่เกิน ๒๕ ปี ถ้ามีลักษณะผู้พักในลักษณะนี้และมีการเก็บค่าเช่าก็จะเข้าข่าย พรบ.หอพัก ซึ่งต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมายใหม่ตัวนี้ แต่ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ในส่วนของกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในการต่อไปอนุญาตก็มีการออกหนังสือมีการซักซ้อมว่าตอนนี้กำลังดำเนินการออกกฎกระทรวงในเรื่องค่าธรรมเนียมก็ขอให้ท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการมายื่นคำขอก่อนให้เซ็นต์สติกหลังรับทราบในใบอนุญาตว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมในภายหลังเมื่อกฎกระทรวงออกแล้วก็มีแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังติดขัดในเรื่องกฎกระทรวงอยู่หลายๆเรื่อง ก็ได้ประสานไปที่กรมฯ ก็บอกว่ากำลังยกกร่าวออกกฎกระทรวงอยู่แต่ว่าในหน้าที่ของเราคือรอไม่ได้แล้ว กฎหมายมีผลแล้ว และท่านต้องไปดูในพื้นที่นอกจากหอพักที่รับถ่ายโอนมาแล้วท่านต้องดูว่ามีกรณีอื่นหรือไม่ที่มีการรับผู้พักเข้าลักษณะตามหอพักที่ต้องมาขออนุญาตท่านต้องไปสำรวจไปดูข้อมูลและในส่วนของจังหวัดเองเราเองก็ร้อนใจอยู่ท่านท้องถิ่นจังหวัดก็เลยให้นโยบายโดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เชิญท่านปลัดกับเจ้าหน้าที่มาประชุมว่าทางจังหวัดก็จะเชิญผู้ประกอบการที่ท่านไปสำรวจแล้วเข้าข่ายก็จะให้ทางท้องถิ่นนำผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่มาร่วมประชุมชี้แจงก็ได้กำหนดวันไว้ในวันที่ ๓ ส.ค. เวลา ๑๓.๐๐ น. ก็จะมีหนังสือแจ้งไป แล้วนอกจากท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจแล้วท้องถิ่นอื่นๆก็ต้องไปดูในพื้นที่ตัวเองว่ามีการประกอบการเข้าลักษณะ พรบ.หอพักนี้หรือไม่ ก็ต้องเรียกให้ผู้ประกอบการมายื่นคำขออนุญาต

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - เรื่องหอพักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมซึ่งจะมีการออกตรวจกันทุกสัปดาห์ จริงอยู่ที่ถ่ายโอนมาอาจจะแค่ ๑๐ แห่ง แต่อาจจะมีการเข้าข่ายที่อยู่ในพื้นที่ของท่านอีกหลายแห่งก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขอให้ท่านได้มอบหมายหน้าที่ออกไปประสานงานติดต่อผู้ประกอบการหอพักที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมรับฟังการชี้แจงซึ่งในวันนั้นจะมีการประชุมชี้แจงเรื่องกิจการหอพักแล้วเราจะพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบสังคมด้วย โดยจะใช้สถานที่ประชุมคือ ศูนย์ประสานแผนของอำเภอเมือง หอพักที่ถ่ายโอนมาประมาณ ๖๐๐ แห่งจริงๆแล้วเจ้าของอาจจะไม่ถึง๖๐๐ เพราะบางคนอาจจะมี ๒ - ๓ แห่ง เป็นต้น ก็ฝากทั้ง ๑๐ แห่ง ที่มีผู้ประกอบการได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ไปแจ้งประสานและเน้นย้ำผู้ประกอบการมาร่วมรับฟัง และในขณะเดียวกันเมื่อภารกิจถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นแล้วท่านจะนั่งดูตายไม่ได้เพราะท่านเป็นเจ้าของพนักงาน ท่านออกตรวจตราแล้วอันไหนเข้าข่ายท่านก็ไปแนะนำว่าเดี๋ยวนี้เรื่องหอพักได้มี พรบ.หอพัก ออกมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นแนะนำเข้าให้ถูกต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ให้ระยะเวลาเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเข้มงวดจับกุมแต่ไปแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.หอพัก

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย - เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (กลุ่มงานกฎหมาย)

ได้มีมติ ครม. เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ ก็ขอชักจูงโดยมตินี้ได้มีการวางแนวทางไว้ว่าให้หน่วยงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการออกเสียงประชามติรวมทั้งการจัดบุคลากรทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร้องขอต้องให้ความร่วมมือและให้วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัดไม่ปฏิบัติการใดๆในลักษณะเป็นการชี้ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียงเป็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และให้ข้าราชการไปใช้สิทธิออกเสียงเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปและให้แนะนำชักชวนผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติมิตรสหาย ไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน และให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิในสังกัดทุกคนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงและให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการออกเสียงประชามติ และในมติ ครม. นี้บอกว่าให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาคำแนะนำที่เหมาะสมในการจัดให้มีการการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาโดยให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในการออกเสียงประชามติรวมทั้งการไปใช้สิทธิออกเสียงของบุคลากรในสังกัดเป็นสำคัญและข้อสั่งการของท่านนายกฯ มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญห้ามรณรงค์ให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน และให้ชี้แจงในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลักเท่านั้น

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มีสาระสำคัญอยู่ ๒ - ๓ ส่วน บุคลากรในหน่วยงานคือการเน้นย้ำให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญถ้าไม่มั่นใจก็ขออย่าพูดให้รายละเอียดมากนักขอให้ไปศึกษาให้ดีเพราะพูดไปเดียวจะผิดว่าอันไหนถูกหรือผิด แต่เน้นย้ำว่าขอให้ไปใช้สิทธิในส่วนของจังหวัดเองสำนักงานส่งเสริมฯเองก็ต้องทำ ก็ต้องเน้นย้ำและเชิญชวนข้าราชการในสังกัดไปใช้สิทธิในส่วนของท้องถิ่นก็ต้องเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดของท่านให้ออกมาใช้สิทธิและอีกส่วนคือบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็ขอให้เชิญชวนกันออกมาใช้สิทธิและในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลออกมาใช้สิทธิส่วนจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ก็ขอให้ช่วยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย - เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่มงานกฎหมาย)

เรื่องการจัดทำงบประมาณก็มีการสั่งการอยู่แล้วโดยให้ทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบ E - laas โดยถือปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ โดยให้ทำในรูปแบบคอมพิวเตอร์และให้ทำให้แล้วเสร็จโดยเสนอต่อผู้บริหารโดยเร็วและให้ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาภายใน วันที่ ๑๕ ส.ค. ถ้าหากเสนอไม่ทันก็ขอขยายก่อน ถ้าเป็นกรณีของ อบจ.และอบต.ให้รอฟังสภา แต่ถ้าเป็นเทศบาลให้ท่านนายกทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าเหตุที่ไม่สามารถเสนอได้ทันภายใน ๑๕ ส.ค.ให้ชี้แจงต่อประธานสภา ระเบียบวิธีงบประมาณเขียนไม่เหมือนกันและกรณีวันที่ ๑๕ ไม่ใช่พิจารณา

ให้เสร็จเพียงแต่ให้ท่านนายกเสนอร่างต่อประธานสภาเท่านั้นเองไม่ใช่ระยะเวลาที่ให้พิจารณาให้เสร็จแต่เป็นระยะที่ตัวท่านนายกต้องเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อประธานสภาให้ทันภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ถ้าไม่ทันก็ให้ขอขยายและให้ประกาศใช้ให้ทันภายใน ๑ ต.ค. และในปีนี้เป็นด้านรายรับปีนี้จะพิเศษเนื่องจากมีรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ที่ อปท. ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการการกระจายอำนาจมีมติเห็นชอบให้กำหนดรายการเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติในปี ๖๐ มีบางรายการที่เมื่อก่อนเคยได้รับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ที่ท่านไม่ต้องเอามาใส่ในข้อบัญญัติ แต่ปัจจุบันนี้มีบางรายการที่กระจายอำนาจบอกว่าให้นำมาใส่ข้อบัญญัติรายละเอียดจะอยู่ในหนังสือชักซ้อมว่าเป็นเงินอุดหนุนประเภทไหน กรณีรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรรให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตรงนี้หมายถึงว่าเงินอุดหนุนทั่วไปที่เคยเอาไว้ในปีงบประมาณในปี ๒๕๕๙ อยู่แล้วก็จะมีย่อย ๘ รายการ ตามหนังสือชักซ้อม ยกตัวอย่างเช่น อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน และรายการต่อไปมีประเภทหนึ่งเข้ามาพิเศษคือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ที่บอกว่าไม่ต้องตั้ง แต่ปีนี้ให้เอามาตั้งให้นำมาตั้งในปีงบประมาณ ปี ๖๐ มีทั้งหมด ๑๔ รายการ ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปี ๕๙ ยกตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการและจะมีเงินอุดหนุนอีกประเภทหนึ่งคือเงินอุดหนุนทั่วไปมีรายการบางรายการ เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องนำมาจัดทำปีงบประมาณปี ๖๐ จะมีอยู่ ๕ ประเภท และในด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไปให้ตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ตั้งจ่ายในภารกิจถ่ายโอน ให้ดูนโยบายของรัฐ นโยบายของ คสช. นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยให้ใช้แผนเป็นแนวทางจัดทำและกรณีตั้งงบประมาณสนับสนุน หรืออุดหนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนซึ่งออกมาใหม่ล่าสุด การให้เงินอุดหนุนต้องเป็นงานในหน้าที่ของท้องถิ่นด้วยและเป็นงานในหน้าที่ของหน่วยงานที่จะขอด้วย ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและวางหลักไว้ว่าต้องเขียนโครงการมาต้องเข้าแผนแล้วประชาชนต้องได้รับประโยชน์ถ้าเป็นส่วนราชการต้องได้มีการสบทบหรือยังเป็นหลักเดิมอยู่และจะวางเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้เหมือนเดิม ถ้าจะอุดหนุนเกินเปอร์เซ็นต์ต้องขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าฯ ก่อน แต่ก็จะได้ไม่เกินอีกท่านหนึ่ง และการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นให้กระทำตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมาย กฎกระทรวง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด และในส่วนของเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ของอปท.เอง ให้จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเน้นโครงการประเภทก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน และราคาต่อหน่วย ให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดส่งให้สภาท้องถิ่นและเมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วจึงจัดส่งให้ ผวจ. หรือนายอำเภอพร้อมส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เมื่อได้มีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ดำเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้เอาข้อบัญญัติประกาศโดยเปิดเผยให้

ประชาชนทราบโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของท้องถิ่นด้วย และเมื่อร่างข้อบัญญัติอนุมัติแล้วก็ให้ส่งให้นายอำเภอกับ ผวจ. ภายใน ๑๕ วัน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ให้ประกาศรายงานทางการเงินให้ประชาชนทราบด้วย และในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในชั้นของสภาฝากท่านปลัดท่านนายกให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบขั้นตอนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติของสภา

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ - เรื่อง การขอความเห็นชอบให้ข้าราชการ/พนักงาน และพนักงานจ้างออกจากราชการ (กลุ่มงานมาตรฐานฯ)

๑. ในเรื่องนี้จะประเด็นปัญหาในการประชุม ก. อย่างมากเนื่องจากว่าทางท้องถิ่นเองไม่เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลทำให้ไปตั้งวีนัยและนำไปสู่เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็นปัญหาใน ก. โดยเราจะมีประกาศ ก.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ดูในหมวด ๔ การลาออกจากราชการ ในหมวด ๔ จะอธิบายว่าพนักงานท้องถิ่นที่ประสงค์จะลาออกจาก ราชการให้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่อนายก ตามแบบ ลก.๑ ซึ่งท้องถิ่นที่เสนอมายัง ก. จะไม่ใช่แบบ ลก.๑ จะไปใช้แบบของพลเรือนบ้าง แบบครูบ้าง คิดแบบเองบ้าง ซึ่งเรามีแบบตามระเบียบแล้วคือ ลก.๑ ใน ลก.๑ ก็จะอธิบายชัดเจนว่าการยื่นต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แล้วกรณีที่นายก อปท. จะอนุญาตให้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน ก็สามารถทำได้ โดยให้มีคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกถ้ายื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกหรือยื่นหนังสือลาออกจากราชการโดยมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก

๒. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีประกาศเรื่องโบนัส วิธีกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี ๕๘ กำหนดไว้ว่า อปท. จะต้องยื่นเสนอขอประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อ ก.จังหวัด ภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี จังหวัดจึงได้มีหนังสือให้ อปท. เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดจำนวน ๑ โครงการ และโครงการกิจกรรมดีเด่นที่มีความสำคัญอีก ๑ โครงการรวมเป็น ๒ โครงการต่อ ก.จังหวัด สำหรับปี ๖๐ จังหวัดให้ อปท. รายงานภายในวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ เพราะจะมีขั้นตอนต่อไปที่ ก.จังหวัด จะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อร่วมพิจารณากับ อปท. ว่าการกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระดับคะแนนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ในเดือน ส.ค. และเดือน ก.ย. เราจะต้องนำโครงการ ๒ ในปี ๖๐ เสนอ ก.จังหวัด เพื่อพิจารณาเพื่อให้ อปท. นำโครงการโบนัสทั้ง ๒ โครงการเพื่อรับการประเมิน ๑๒ เดือนทั้ง ปีงบประมาณ สำหรับคุณสมบัติของอปท. ที่จะขอรับโบนัสในปี ๖๐ ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์แล้ว ก็ขอให้ดูที่ประกาศหลักเกณฑ์ ๔ ข้อ ต้องผ่านทุกข้อถึงจะขอรับโบนัสปี ๖๐ ได้ สำหรับการตรวจโบนัสปี ๕๙

ก.จังหวัด จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไปตรวจประเมินโบนัสโดยจะต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ต.ค. ๕๕ เนื่องจากว่าวาระผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จังหวัด จะหมดวาระวันที่ ๒๓ ต.ค. ดังนั้นในช่วงนี้ อปท. ต้องเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมินปี ๕๕ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ๑.) การขยายผลโครงการพระราชดำริ เป็นนโยบายของรัฐบาลขอให้ตรวจสอบในพื้นที่ว่าจะมีโครงการที่เป็นโครงการพระราชดำริโดยตรง เป็นโครงการที่ใช้แนวพระราชดำริการบริการในพื้นที่ เชื่อว่าทุกตำบลน่าจะมีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ก็อยากจะขอให้ทุกแห่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขยายผลในส่วนที่เราคิดว่าเราสามารถดำเนินการได้ ก็ฝากท่านว่าถ้าหากมีอยู่ในแผนให้ขยายผลให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่โดยเฉพาะที่มีศูนย์เรียนรู้

๒.) เรื่องการบริหารจัดการขยะก็เป็นนโยบายเร่งด่วนและสำคัญด้วย กระทรวงจะไม่รอการแก้ไขกฎหมาย พรบ.สาธารณสุข แต่จะเร่งดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้ในส่วนนี้คือ กาปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่จะลดขยะตั้งแต่ต้นทางที่ครัวเรือน เพราะฉะนั้นถ้าปี ๕๕ ไม่มี ปี ๖๐ ถ้าทำได้ขอให้มีโครงการในเรื่องปลูกจิตสำนึกลดขยะตั้งแต่ต้นทางที่ครัวเรือน ท่านไม่จำเป็นต้องทำคลุมทั้งตำบล ทุกพื้นที่ ท่านทำเพียงจุดใดจุดหนึ่งเป็นโครงการนำร่องก่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าปีนี้นั้นท่านไม่มีโครงการโดยตรงปี ๖๐ ก็ขอให้ทุกแห่งได้มีโครงการในเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว

๓.) ในยุคปัจจุบันในเรื่องของการรายงานข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นเกิดเหตุก็จะถึงส่วนกลางทันทีก็ในฐานะเป็นหน่วยราชการหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้เป็นความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ปัจจุบันก็ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์มากกลุ่มหนึ่งก็ได้แจ้งประสานทุกแห่งก็ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเข้ามาในกลุ่มและมอบหมายคนรับผิดชอบเมื่อมีการประสานงานจากจังหวัดและอำเภอลงไปเราจะใช้ช่องทางนี้ และเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากนี้ท่านจะต้องรายงานตามลำดับชั้น ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผ่านระบบไลน์ตรงนี้ให้ด้วยเพราะจะมีแบบอยู่ เพื่อความรวดเร็วก็ขอฝากท่านที่ไม่สะดวกในการเล่นไลน์ก็ขอให้มอบหมายคนที่รับผิดชอบไว้สัก ๑ คน

นายแพทย์สาธารณสุข - การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สถานการณ์ผู้ป่วยทั้งปีตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ปัจจุบันก็มีจำนวน ๓๐๕ คน เสียชีวิต ๑ คน ที่ อ.นครไทย ปัจจุบันมีอยู่ ๒ อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ อ.ชาติตระการ, อ.นครไทย โดยในเดือนนี้แค่เดือนเดียว อ.ชาติตระการ ๑๖ ราย อ.นครไทย ๑๐ ราย ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นโยบาย คือ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำ ยุงลาย ก็ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลเรื่องยุงลาย แต่ที่สำคัญที่เราจะกำจัดได้คือลูกน้ำยุงลาย ก็ขอฝากว่าถ้าในขณะนี้ถ้ามีผู้ป่วยในหมู่บ้าน

โดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กที่ทานรับผัดชอบอยู่มีอาการไข้ ขอฝากว่าอย่าซื้อยาลดไข้สูงมาทานเอง เพราะยาลดไข้สูงมักมีส่วนผสมของยาแอสไพรินซึ่งจะทำให้มีเลือดออกมากขึ้น ถ้าเข้าสู่ภาวะเลือดออกให้กินพวกเซตามอลและเซ็ดตัวร่วมด้วยและวันที่ไข้ลงตัวเย็นเด็กซึมมากขึ้น ถ่ายเหลว มีเลือดกำเดาไหล มีภาวะที่เรียกปลุกไม่ตื่นนอน ซึม พวกนี้ต้องรีบไปหาหมอเพราะเข้าสู่ภาวะช็อค

ผู้อำนวยการ ก.ก.ต. - ขณะนี้เหลืออีกเพียง ๑๒ วัน ก็ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกเสียงประชามติ โดยทุกหลังคาเรือนจะได้สมุดเล่มสีเขียวและจะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ๑ ฉบับเพื่อแจ้งรายชื่อ ก็ขอให้ศึกษาและในขณะนี้ทาง ก.ก.ต. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ อันแรกคือ แอปพลิเคชัน ฉลาดรู้ประชามติก็สามารถดาวน์โหลดมาและเข้าศึกษาดูได้ ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการออกเสียงก็จะมีทุกเรื่องให้เลือก อีกแอปพลิเคชันคือ แอปพลิเคชันดาวเหนือ เป็นแอปพลิเคชันตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ว่าชื่อนี้ - นามสกุลนี้มีสิทธิออกเสียงอยู่ที่หมู่ไหน ตำบลอะไร จังหวัดอะไร พร้อมทั้งมีแผนที่นำทางนำไปยังหน่วยนั้นได้ และอันที่สามคือ แอปพลิเคชัน ตาสัปปะรด คือเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่จะทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงประชามติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั่วไปและในขณะนี้ได้มีมติ ครม. ว่าให้ผู้บังคับบัญชาถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการไปลงคะแนนเสียงประชามติ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปี ๒๕๕๙ เมื่อเดือน มี.ค. - เม.ย. ที่ผ่านมาก็ได้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.บางระกำ ในเขตพื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.บึงกอก และ ต.ท่านางงาม จึงส่งผลทำให้ต้องมีการระดมเข้าไปดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก็เข้าไปดำเนินการควบคุมโรคซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมีเกิดขึ้นทั้งหมด ๕ ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค.- เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้เป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ และเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นมาก็จะไปกัดสุนัขที่มีเจ้าของ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่มีเจ้าของไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพราะฉะนั้นเมื่อสัมผัสเชื้อแล้วจึงมีโอกาสเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ ๑๐๐ % ในกรณีนี้ อปท.จึงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็จึงอยากขอความร่วมมือปึงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐ ในการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

สำนักงาน พ.ม.จ.พิษณุโลก ๑.) พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะประกาศใช้วันที่ ๒๘ ก.ค. ที่จะถึง โดยสาระสำคัญอยู่ที่ มาตรา ๑๓ ห้ามบุคคลใดทำการขอทานหมายความว่าทุกคนห้ามทำการขอทาน ต่อไปนี้คำว่าขอทานจะไม่มีแล้ว ห้ามทุกคนทำการขอทานด้วยวิธีการขอเงินทรัพย์สินหรือแม้ว่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสารหากผู้ใดทำการขอทานจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่หากว่ายินยอมเข้าคุ้มครองพัฒนาคุณภาพและชีวิตตามกฎหมายก็ไม่ถือว่ามีความผิดแต่ถ้ายอมรับการเข้าคุ้มครองไปแล้วหากหลบหนีออกจากสถานคุ้มครองแล้วหากมาขอทานอีกก็ให้จับได้เลยโดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุมในส่วนที่สำคัญอย่างมากในตอนนี้อาจจะแยกผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ

นอกจากกันคือคนที่ขอทานจะไปนั่งขอด้วยวาจาหรือให้เกิดความสงสารส่วนผู้แสดงความสามารถอย่างเช่นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมแบบนี้จะมีการออกบัตรให้เป็นพิเศษซึ่งทาง พมจ. จะเป็นผู้แต่งตั้ง หลังจากได้บัตรอนุญาตผู้แสดงความสามารถเรียบร้อยแล้ว หากเขาจะไปแสดงที่ไหนต้องไปขออนุญาตกับท้องถิ่นนั้น ท้องที่นั้น มีหน้าที่จะต้องออกใบอนุญาตการแสดงซึ่งใบอนุญาตการแสดงของทางท้องถิ่นนั้นทางมหาดไทย จะเป็นผู้จัดทำแบบฟอร์มและแจ้งมาท้องถิ่นท้องที่และท่านก็มีอำนาจในการลงนามอนุญาตให้แสดงในพื้นที่ของท่านได้

๒.) ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ในปัจจุบันไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์เดิมแล้วที่ว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วจะต้องได้ทุกคน จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ครอบครัวที่ยากไร้ ยากจน และทางจปฐ ได้ไปสำรวจแล้วหรืออาจจะเป็นกรณีที่ตกสำรวจ ก็สามารถให้ผู้ที่มีอำนาจเซ็นต์หนังสือรับรองให้ได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นายปุนณรัตน์ เดชอัครา)

ผู้จตุรายนการประชุม

ลงชื่อ



(นายมานัส สังข์เมือง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม